

liên quan gì đến việc buôn bán ma túy và chủ yếu để bảo vệ những con cái học hành khá giỏi của họ ở các trường học của chúng ta, trước việc bị đánh đồng vấn đề này cho tất cả cộng đồng Việt Nam.

Hội Séc Việt đề nghị, khuyến cáo và đưa lên chính phủ xem xét:

1. Tiếp tục dự án khai phóng STOP DROGÁM với mục đích nhắm vào những người Việt Nam sống ở các vùng biên giới, cũng như tại Praha, Ostrava, Brno và Znojmo (MV - Bộ Nội vụ, MŠMT - Bộ giáo dục, thanh thiếu niên và thể thao)

2. Ủng hộ tài chính in 1000 cuốn từ điển bỏ túi Séc Việt đầu tiên cho nhu cầu của cảnh sát, ČOI (Thanh tra Thương Mại Séc) trường học, bác sĩ, bệnh viện, những người bảo hộ, cứu hỏa và cả các công sở nhà nước trong việc giao dịch với người Việt Nam, những người không nói được tiếng Séc. Từ điển này đã được Hội Séc Việt chuẩn bị cho xuất bản. Tác giả và người làm đồ họa cho cuốn từ điển là những thành viên của ban chấp hành Hội Séc Việt đã khước từ tiền nhuận bút. (MV, MŠMT, MPO - Bộ Công Nghiệp và Thương Mại)

3. Thực hiện các hoạt động gây tiếng (PR) tại Việt Nam với đề tài "Hãy ngăn chặn việc làm xấu tiếng tốt của Việt Nam tại CH Séc và EU" ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, với việc sử dụng trong khuôn khổ dự án STOP DROGÁM năm ngoái những phóng sự video bằng tiếng Việt, trong các video này những người Việt Nam bị bắt và xử phạt tại CH Séc đã nói chuyện thể hiện sự rất hối tiếc đã bị các băng đảng ma túy Việt Nam tại CH Séc lợi dụng. Cha mẹ, và người thân trong gia đình của những người Việt Nam, hiện đang sống tại CH Séc, sẽ được chính thức yêu cầu giúp đỡ trong các hoạt động này. (MV, MZV - Bộ ngoại giao)

4. Tăng cường số cố vấn nghiệp vụ từ đội ngũ công an Việt nam về việc giúp đỡ trong cuộc đấu tranh chống các băng đảng ma túy Việt Nam tại CH Séc. (MV)

5. Đáp ứng đòi hỏi của CH XHCN Việt Nam về việc chia sẻ một phần tài

chính cho việc thi hành án tại Việt Nam của những công dân Việt Nam bị xử tại CH Séc vì sản xuất hay buôn bán ma túy, ngang với thời gian phải thi hành án tại CH Séc. Đối với nhà nước chúng ta việc này có lợi cho kinh tế và những người Việt Nam sống tại Séc sợ nhất là việc bị thi hành án tại Việt Nam. (MS - Bộ Công Lý)

6. Nếu như công dân Việt nam sống tại đây thông báo cho Cảnh sát Séc hoạt động phạm pháp sản xuất hoặc buôn bán ma túy, mà người đó đã vi phạm (cả trường hợp bị lợi dụng) nhưng đã giúp đỡ tích cực trong việc phát hiện hoạt động nguy hiểm đối với toàn xã hội này trên lãnh thổ CH Séc, người đó sẽ được đặc cách, không bị gửi về thụ án tại Việt Nam. (MS)

7. Nếu như công dân Việt Nam sống tại đây chủ động báo cho Cảnh sát Séc việc sản xuất hay buôn bán ma túy mà không tham gia vào hoạt động này, tức là tích cực giúp đỡ phát hiện hoạt động tội phạm nghiêm trọng này, sẽ được thưởng bằng khả năng cấp thị thực cho người nhà của họ ở CH XHCN Việt Nam, đến thăm gia đình họ ở CH Séc. (MZV)

8. Tăng cường kiểm tra dòng vận chuyển kinh tài và các giao dịch tài chính từ CH Séc về Việt Nam (MF - Bộ Tài chính)

9. Tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên việc vận chuyển ma túy, hay tiền bạc trong hoạt động tội phạm này, ở tất cả các cửa ngõ biên giới với CH Séc (sân bay, đường bộ, đường sắt, các đường qua biên giới cho người đi bộ) (MV)

10. Đem những công việc mà người Séc, kể cả người thất nghiệp không ai muốn làm, cho những người Việt Nam tại CH Séc, những người bị mất công việc hoặc bị những công ty môi giới lừa đảo, những người dễ bị các băng đảng ma túy Việt Nam lợi dụng tại CH Séc. Các đây không lâu xảy ra vụ tự thiêu của người Việt Nam tại Praha chứng tỏ rằng vấn đề của những người Việt Nam bị nợ nần tại Việt Nam, và không có công việc ở CH Séc, cần phải giải quyết kịp thời. (MPSV - Bộ Lao động và Xã hội)

11. Nếu bắt được người bán ma túy là người kinh doanh với thẻ môn bài (OSVČ) đã mời bán ma túy trong

quầy hàng hay cửa hàng của mình, cần phải kiểm tra triệt để việc chấp hành luật kinh doanh hiện nay, đặc biệt là khả năng tịch thu thẻ môn bài kinh doanh. (MPO)

12. Tăng cường kiểm tra các trung tâm thương mại, các khu chợ của người Việt Nam ở khắp CH Séc, đặc biệt ở những vùng sát biên giới, về việc buôn bán và tàng trữ ma túy. Yêu cầu các chủ chợ và chủ các trung tâm thương mại triệt để kiểm tra hàng ngày việc xuất hiện và buôn bán ma túy. Trong trường hợp cần thiết đề nghị ra luật định mới hay qui định mới của Bộ Công nghiệp và Thương mại, để bắt buộc những người cai quản các khu chợ và trung tâm thương mại này phải có trách nhiệm thực hiện nếu không sẽ bị phạt. (MPO, MV)

13. Chúng tôi đề nghị và khuyến cáo, cần thông báo cho phía Việt Nam biết về vấn đề nghiêm trọng này trong tất cả các cuộc đàm phán của CH Séc tại Việt Nam, chẳng hạn tháng ba năm nay trong hội nghị của ban hỗn hợp liên chính phủ về hợp tác kinh tế giữa CH Séc và CHXHCN Việt Nam tại Hà Nội. Dĩ nhiên là cả các cuộc viếng thăm chính thức cấp nhà nước của Việt Nam tại CH Séc.

Chúng tôi cho rằng phải cần thiết nâng cao và hoàn thiện sự hợp tác giải quyết vấn đề này giữa tất cả các bộ liên quan và vì vậy chúng tôi đề nghị và đưa ra ý kiến để cân nhắc cho việc bổ nhiệm người liên lạc của chính phủ, người sẽ chịu trách nhiệm điều hợp và kiểm tra những biện pháp được đưa ra. Hội Séc -Việt sẽ luôn luôn tích cực giúp đỡ tất cả các qui vị thực hiện các các giải pháp được thông qua. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng cố gắng chung chúng ta sẽ thành công việc hạn chế những hoạt động của băng đảng ma túy Việt Nam tại CH Séc và trong tương lai gần chúng ta có thể thông báo cho tất cả các nước xung quanh rằng tình hình ở CH Séc đã tốt đẹp lên đáng kể. Điều đó sẽ giúp ích cho CH Séc và tất cả những người Việt Nam sống tại đây, tôi xin cảm ơn vì điều đó.

Marcel Winter, chủ tịch Hội Séc Việt

Praha 19.2.2014